

Số: 25/BC-MTTQ-BTT

An Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 9 năm 2019

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực tiếp nhận tổng hợp 402 ý kiến dư luận trong các tầng lớp nhân dân, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện, báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Tình hình Biển Đông

Dư luận tiếp tục quan tâm đến tình hình Trung Quốc cho tàu Hải Dương 8 cùng với các tàu hộ tống mở rộng phạm vi hoạt động khảo sát xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và vào sâu trong thềm lục địa Việt Nam thời gian vừa qua; đồng thời, đánh giá cao đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó, đề nghị Đảng, Nhà nước kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên vùng biển của Tổ quốc; tăng cường công tác an ninh mạng nhằm ngăn chặn những hành vi tuyên truyền, xuyên tạc gây lo lắng hoài nghi chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển đảo.

2. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

Người dân quan tâm đến tình hình thời tiết diễn biến bất thường, tình trạng mưa bão kéo dài, giá cả vật tư nông nghiệp, nguyên liệu đầu vào vẫn đang ở mức cao, giá lúa tuy có cải thiện nhưng vẫn còn thấp; giá cả một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định, đầu ra còn bấp bênh, việc chuyển đổi từ trồng màu và cây ăn trái ở một vài nơi không theo quy hoạch, hiệu quả không cao; tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả vẫn còn xảy ra... tác động đến tâm lý bất an, lo lắng trong các tầng lớp nhân dân.

Dư luận phản ánh, trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tình hình rút nước vụ Thu Đông để tiếp tục sản xuất đang gặp khó khăn do quá trình xây dựng các công hờ trên địa bàn xã tiến hành chậm. Dư luận mong muốn các ngành chức năng trên địa bàn xã khẩn trương có giải pháp thiết thực nhằm rút nước nhanh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sản xuất vụ lúa tiếp theo.

3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

*** Về giáo dục**

- Hiện nay, bước vào năm học mới, bên cạnh việc huy động học sinh ra lớp, dư luận và các bậc phụ huynh cũng quan tâm đến việc thực hiện các khoản thu của nhà trường. Qua khảo sát về vấn đề này, có 89% ý kiến của những người được hỏi cho rằng việc thu các khoản học phí theo quy định của Ban Giám hiệu trường hiện nay là phù hợp. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến cho rằng chưa phù hợp như: Đối với một số trường mẫu giáo tự chủ về tài chính thì mức đóng học phí cho các cháu khá

cao, gây khó khăn cho phụ huynh; việc mua BHYT đối với học sinh hiện nay là chưa phù hợp, đề nghị ngành chức năng cần xem xét lại (vì mua BHYT ở trường thì mua theo mức người thứ nhất, mua ở hộ gia đình thì các em có thể mua theo mức người thứ 2,3,4,... sẽ giảm mức phí hơn) nên các em có thể mua ở hộ gia đình để tiết kiệm chi phí, không nhất thiết phải bắt buộc mua ở trường).

- Có ý kiến, phụ huynh học sinh dân tộc Chăm mong muốn cho con em mình vào học trường THPT dân tộc nội trú An Giang, tuy nhiên, xét điểm đầu vào hơi cao nên một số con em dân tộc Chăm khó vào được, ngoại trừ là học sinh giỏi. Qua đó, các bậc phụ huynh mong muốn chính quyền quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để học sinh dân tộc Chăm có cơ hội được học tại trường THPT dân tộc nội trú An Giang để nâng cao trình độ và chất lượng học tập.

** Về Y tế*

Theo phản ánh của dư luận tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tăng cao trong mùa mưa, lũ. Qua đó, người dân mong muốn các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc tự bảo vệ sức khỏe và tránh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

** An sinh xã hội*

- Năm nay, tình hình nước lũ về chậm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của các hộ gia đình sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, nghề nông. Qua khảo sát về vấn đề này, có 34% ý kiến của những người được hỏi cho rằng tình hình đời sống của các hộ gia đình sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản và nghề nông hiện nay rất khó khăn; 33% ý kiến cho rằng người dân phải làm nghề khác để trang trải cuộc sống và 23% ý kiến cho rằng đời sống của người dân vẫn ổn định. Tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình này rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước để ổn định cuộc sống trong thời gian tới; đồng thời, mong muốn Nhà nước và các cơ quan chức năng nghiên cứu, dự báo đúng tình hình nước lũ hàng năm để người dân chủ động tìm công việc khác để làm nhằm ổn định cuộc sống trong mùa lũ.

Qua đó, ý kiến của những người được hỏi mong muốn các ngành chức năng có giải pháp để ổn định đời sống người dân vào mùa lũ trong thời gian tới:

+ Tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được rằng, việc mưu sinh trong mùa lũ không phải là nguồn thu nhập chính trong năm, phải tìm công việc ổn định để đảm bảo cuộc sống lâu dài. Hiện nay, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường nên việc chọn nghề đánh bắt thủy sản trong mùa lũ để làm nguồn thu nhập chính cho gia đình sẽ bấp bênh, thiếu ổn định.

+ Nhà nước và các cơ quan chức năng cần dự báo đúng tình hình thủy triều hàng năm để người dân chủ động hơn trong việc ứng phó với lũ; vận động người dân nâng cao ý thức trong việc đánh bắt nguồn lợi thủy sản hợp lý, tránh tận diệt bằng các dụng cụ đánh bắt cá bằng điện, hóa chất gây hại đến thủy sản và con người.

+ Chính quyền địa phương cần quan tâm sâu sát đến đời sống của từng hộ gia đình sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Nghiên cứu, xây dựng nguồn quỹ dự phòng để kịp thời hỗ trợ cho những gia đình khó khăn vùng lũ.

+ Nghiên cứu thực tế về tác động môi trường, qua đó đề xuất giải pháp xả lũ tạo phù sa và hạn chế mầm bệnh trong sản xuất lúa và hoa màu.

+ Tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho các hộ sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, làm nghề nông để đảm bảo cuộc sống lâu dài.

- Tình hình sạt lở bờ sông tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số nơi trên địa bàn huyện Chợ Mới, Long Xuyên, Phú Tân, Tân Châu... tiếp tục gây tâm lý lo lắng trong các tầng lớp nhân dân. Dự luận đánh giá cao việc xây dựng tuyến đường tránh để khắc phục sạt lở tại ấp Bình Tân, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, dự luận mong muốn các ngành chức năng tăng cường công tác dự báo tình hình và có giải pháp lâu dài nhằm khắc phục tình trạng sạt lở hiệu quả hơn trong thời gian tới, không để bị động, đối phó như thời gian qua.

- Thời gian qua, Công đoàn các cấp thực hiện tốt công tác chăm lo về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVC - người lao động, chủ động nắm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc doanh nghiệp bố trí ngày nghỉ lễ, tiền lương, thưởng,...; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, CNVC - người lao động ổn định, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh mặt làm được, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tổ chức Hội nghị người lao động, một số chính sách hỗ trợ cho người lao động chưa được thực hiện tốt; công tác phát triển đoàn viên gặp nhiều khó khăn, số đoàn viên giảm nhiều.

- Dự luận tiếp tục quan tâm về việc thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến tâm trạng cán bộ nhất là cán bộ không chuyên trách cấp xã và các hội đoàn thể ấp. Dự luận mong muốn các ngành chức năng khi thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ cần có quy trình, hướng dẫn cụ thể, có chính sách hỗ trợ hợp lý để cán bộ không chuyên trách và hội đoàn thể cấp xã, ấp ổn định tâm lý và có cơ hội tìm được việc làm.

*** Về trật tự an toàn giao thông**

- TP Long Xuyên: Việc khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Hai Tụ (phường Mỹ Thới) thay thế cho cầu gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng trên tuyến Tây An - Bờ Ao, thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hoá đã tạo sự phấn khởi trong nhân dân.

- Huyện Chợ Mới: Hệ thống đường giao thông nông thôn ở một số xã bị hư hỏng, sụp lún đọng nước và có nguy cơ gây nguy hiểm cho con người, các phương tiện khi tham gia giao thông. Người dân mong muốn các ngành chức năng có giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

- Huyện Tịnh Biên: Người dân xã Vĩnh Trung mong muốn Nhà nước xem xét làm đoạn đường từ Mương cấp 2 đến đường đê ngăn lũ núi Chùa Lá (khoảng 500m, hiện nay đã xuống cấp) để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vận chuyển hàng hóa và đi lại.

- Huyện Tri Tôn: Tỉnh lộ 948 từ đầu cầu Cây Me về trụ sở UBND xã Châu Lăng đang thi công, trong những giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông tại đầu cầu Cây Me. Người dân đề nghị ngành chức năng trên địa bàn cần tăng cường phân luồng giao thông để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

*** An toàn vệ sinh thực phẩm**

Dư luận quan tâm và bày tỏ thái độ bức xúc về việc sử dụng hoá chất trong việc ướp và bảo quản rau củ, sử dụng quá liều lượng thuốc bảo vệ thực vật, tình hình hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn xảy ra, gây tâm lý bất an đối với người tiêu dùng. Dư luận mong muốn các ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra hàng hóa, thực phẩm ở các chợ để tạo sự yên tâm đối với người tiêu dùng.

3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội

- TP Châu Đốc: Có ý kiến phản ánh, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng lậu còn diễn biến phức tạp gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các đối tượng thường chạy xe với tốc độ cao gây mất an toàn giao thông, nhất là sự an toàn của các em học sinh. Dư luận mong muốn các ngành chức năng trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Theo phản ánh của dư luận, tình hình tệ nạn xã hội tuy có giảm hơn trước, tuy nhiên tình trạng trộm cắp xe gắn máy (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn), trộm cắp tài sản, đá gà, số đề (Thoại Sơn), ma tuý (Châu Đốc, Chợ Mới), tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở thành thị có giảm nhưng vùng nông thôn vẫn còn xảy ra; việc sử dụng xung điện đánh bắt cá vẫn còn ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Dư luận đề nghị các ngành chức năng cấp huyện, xã tăng cường công tác nắm tình hình hình và có biện pháp hữu hiệu để triệt phá băng nhóm tội phạm ở địa phương, tạo tâm lý an tâm trong nhân dân.

- TP Long Xuyên: Theo dư luận phản ánh, thời gian gần đây trên địa bàn khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình có một số đối tượng lạ mặt cầm hung khí gây rối trật tự công cộng, đe dọa, rượt chém lực lượng dân quân. Đề nghị các ngành chức năng trên địa bàn phường có giải pháp xử lý nghiêm đối với số đối tượng này (nếu đúng như dư luận phản ánh).

II. Một số đề xuất, kiến nghị

1. Kiến nghị UBND tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, nhắc nhở, có chế tài xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp vi phạm các quy định về chế độ, chính sách đối với CNVC - người lao động trong công ty, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:

+ Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp với các địa phương kiểm tra, có giải pháp xử lý đối với một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự đã được nêu trong báo cáo.

+ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Y tế: Phối hợp với các ngành chức năng và chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra các hộ chăn nuôi nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời bệnh dịch tả heo Châu Phi, giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi. Nâng cao vai trò quản lý của địa phương trong việc nắm tình hình dịch bệnh và số lượng heo bị dịch bệnh chết để xử lý đúng cách, tránh việc người dân tự ý xử lý hoặc vứt ra sông, rạch.

+ Sở Tài nguyên & Môi trường: Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và có giải pháp xử lý đối với một số địa điểm phát sinh về ô nhiễm môi trường đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Giao thông - Vận tải: Tiếp tục kiểm tra và có giải pháp xử lý đối với những nội dung phát sinh liên quan đến lĩnh vực giao thông đã được phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Công thương tỉnh: Tăng cường phối hợp ngành quản lý thị trường và các ngành hữu quan thường xuyên việc kiểm tra định kỳ, đột xuất kịp thời phát hiện, xử lý hành vi sai phạm trong sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời, kiểm tra các cơ sở sản xuất, điểm bán các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng, nước giải khát các loại... để tạo sự an tâm cho người tiêu dùng.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Phòng giáo dục cấp huyện phối hợp với các trường rà soát kiểm tra việc vận động thông qua hình thức Hội phụ huynh học sinh để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các khoản vận động chưa phù hợp gây khó khăn cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

+ Các sở, ngành có liên quan: Quan tâm đến các lĩnh vực đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người dân được nêu trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của Sở Giao thông vận tải, UBND TP Long Xuyên, UBND huyện An Phú được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Căn cứ vào tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở trả lời cho người dân được rõ./.

Nơi nhận:

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo TU;
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở NN và PTNT;
- Sở Y tế;
- Sở Giáo dục-Đào tạo;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên & Môi trường;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Tuyết Minh

